

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p>รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังประกาศชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายของประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมเป็นต้นไป ว่า ผู้ชายจะต้องใส่เสื้อคอปก กางเกงสแล็คสีดำ รองเท้าหนัง ส่วนผู้หญิงต้องใส่กระโปรงยาวคลุมเข่า รองเท้าคัทชู ห้ามใส่กางเกง</p> <p>ด้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย หน่วยแพทย์และพยาบาลของหน่วยงานต่างๆ ได้ช่วยกันดูแลประชาชนที่ทยอยเดินทางมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก เนื่องจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าว เกรงว่าจะเป็นลมหมดสติ นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้มีจิตสาธารณะ ได้นำสิ่งของ น้ำดื่มและอาหาร มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน</p> <p>นางสายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ นำอาหารและน้ำดื่มมาบริการประชาชนบริเวณตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรี ด้านนอกพระบรมมหาราชวัง และทรงกำชับให้นำอาหารออกมาแจกจ่ายในแถวให้ถึงมือ เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพประชาชน</p> <p>ขณะที่ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ร่วมกับกองทัพบก จัดรถบรรทุกบริการที่พักแก่ประชาชนที่เดินทางมาจาก ต่างจังหวัด เบื้องต้นจัดบริการ 1 คัน นอนได้ 10 คน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ท้องสนามหลวง บริเวณประตูทางเข้าตรงข้ามศาลฎีกา</p> <p>วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม เวลา 13.00 น. จะมีการจัดงานรวมพลังพลกนิกรชาวไทยเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณถนนหน้าพระลาน กำแพงพระบรมมหาราชวัง เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกับวงออเคสตรา 100 ชิ้น จากวงดุริยางค์สยามฟิลฮาร์โมนิกและคอรัส 100 คน เพื่อบันทึกเทปและบันทึกภาพถ่ายทำโดยทีมงาน ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ซึ่งจะนำไปฉายทุกโรงภาพยนตร์ และสถานีโทรทัศน์ต่างๆ</p>
สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>แสดงความอาลัย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ขอให้ประชาชนทุกคนใช้ความโศกเศร้าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ทำสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น ทำให้ประเทศชาติก้าวหน้า สมดังพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน และถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนด้านสุขภาพเช่นกัน จะทำเพื่อประชาชนให้ดีที่สุดถวายพระองค์ท่าน</p>
มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>-เสนอข่าว สธ.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ เจริญสมาธิ และมีกรรมอื่นๆ ที่จัดกิจกรรม เช่น กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กรมอนามัย เป็นต้น</p> <p>-นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้ารพ.กาฬสินธุ์</p>
แนวหน้า	<p>หน่วยปฐมพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม โรงเรียนแพทย์ ตำรวจ เอกชนและมูลนิธิ จัดบริการในลักษณะศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชน ที่มาถวายสักการะพระบรมศพให้ดีที่สุด มีการวางแผนและปรับแผนการปฏิบัติงานทุกวัน โดยได้เพิ่มจุดให้บริการเป็น 11 จุด ประกอบด้วย หน่วยปฐมพยาบาล 9 จุด ตั้งอยู่บริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์ สนามหลวง ฝั่งเชิงสะพานปั้นเกล้า สนามหลวง กองอำนวยการ กทม. ประตู วิเศษชัยศรี ท่าช้าง ข้างกระทรวงกลาโหม ศาลหลักเมือง สนามหลวงฝั่งพระบรมมหาราชวัง ศาลาสหทัยสมาคม และโรงพยาบาลสนาม 2 จุด บริเวณกองอำนวยการ กทม. สนามหลวง และข้างกระทรวงกลาโหม</p>
กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์	<p>-เสนอข่าว พล.อ.ต. นพ.อิทธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการแพทย์อาสาร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล ให้บริการประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายอาลัย ที่สนามหลวง บริเวณฝั่งตรงข้ามทางเข้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ตั้งแต่วันที่ 16</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>บ้านเมือง เดลินิวส์ คมชัดลึก ASTVผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ต.ค.ที่ผ่านมา และจะมีไปจนถึงพิธีพระบรมศพครบ 100 วัน โดยวันจันทร์ - ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 20.00 น. ส่วนเสาร์-อาทิตย์ ให้บริการถึง 22.00 น.</p> <p>อภ.ลดราคาขาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องยาขาดแคลน เคยมีพระราชดำริเรื่องการพัฒนาและการผลิตวัคซีน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งอภ.จะเดินหน้าสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการทำให้ราคาขายถูกลง ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้น และการพัฒนายาใหม่ๆ ทั้งนี้ สิ่งที่อภ.ทำเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 คือ การถวายยาให้แก่กองแพทย์หลวง ปีละ 250,000 บาท เพื่อพระองค์ท่านพระราชทานต่อให้หน่วยแพทย์ไปใช้ดูแลประชาชน และยังถวายยาให้แก่มูลนิธิพธ.สว.ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจำทุกปี ปีละ 350,000 บาท ขณะนี้มีแผนที่จะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนโครงการสถานีนามัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารด้วย</p> <p>รักษาฟรีถวายเป็นพระราชกุศล</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.กฤติน มีวุฒิสม อายุ 31 ปี แพทย์สาขาเวชกรรม รพ.ระนอง เปิดคลินิกบริการรักษาโรคทั่วไปฟรี 30 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>หมิ่นเบื้องสูง</p>
<p>ข่าวสด M2F</p>	<p>-เสนอข่าว เมื่อวันที่ 17 ต.ค. เกิดเหตุหญิงชุดดำไว้วางยาที่มีหญิงสูงอายุใส่ชุดสีฟ้า นั่งรถเมล์แล้วพูดจาไม่เหมาะสมมาตลอดเส้นทาง จึงแจ้งตำรวจสน.นางเลิ้ง และตบหน้าหญิงชราคนดังกล่าวอย่างรุนแรง จากการสอบสวนพบว่า หญิงชรารายนี้เป็นผู้ป่วยทางจิต อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่รพ.สมเด็จเจ้าพระยามานานกว่า 10 ปี มักมีอาการเพื่อให้ร้ายผู้อื่น ส่งเสียงดังอยู่ตลอดเวลา และหนีออกจากบ้านเป็นประจำ</p> <p>-มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอเหตุการณ์ใน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ไม่พอใจชายคนหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าโพสต์เฟซบุ๊กในลักษณะไม่สมควร ได้บุกเข้าไปคุมตัวจากบ้านพัก แล้วลากมากักขังพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ</p> <p>-ที่ จ.พังงา ประชาชนนับร้อยคนไปชุมนุมหน้าร้านโรตีสายชักแห่งหนึ่งใน อ.ตะกั่วทุ่ง เพื่อตามหาลูกชายเจ้าของร้านที่โพสต์ข้อความหมิ่นเบื้องสูง ตำรวจขอให้มีการแจ้งความดำเนินคดี แต่ชาวบ้านไม่ยอมและให้นำตัวชายดังกล่าวมาขอขมา ฝ่ายปกครองต้องชี้แจงและรับปากจะสอบสวนโดยใช้เวลา 15 วัน แล้วจะแจ้งผลให้ทราบ ทำให้ประชาชนพอใจ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจะสลายตัวไป</p> <p>-ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ชาวสมุยกว่า 1 พันคน รวมตัวกันหน้าสภ.บ่อผุด มุ่งดูหญิงที่ถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความผิดมาตรา 112 และถูกตำรวจเกาะสมุยจับกุมได้ที่ท่าเรือท้องกรูด แล้วนำมากราบขอขมาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จากนั้นคุมตัวไว้ส่งฟ้องในความผิดมาตรา 112 และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ก้อชชปี การเมือง</p>	<p>บทความ</p> <p>-กล่าวว่า ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. หนึ่งในทีมแพทย์ที่ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต้องกลั่นแกล้งเพื่อปลุกคนไทยให้ "เปลี่ยนความเศร้าเป็นพลัง" โดยการ "ทำความดีทำการกุศลถวายเป็นพระราชกุศล" ไม่ว่าจะบริจาคเลือด บริจาคอวัยวะ หรือให้ทั้งร่างกาย เพื่อต่อชีวิตและลมหายใจของผู้อื่น เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ หรือจะทำความดีในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ บริจาคทรัพย์ บริจาคอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ แล้วแต่กำลังความสามารถ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เมื่อกายพร้อม ใจพร้อม รวมพลังแล้วก้าวต่อไปเพื่อพัฒนาแผ่นดินของพ่อ แผ่นดินของเราให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์หมาย เหตุประเทศไทย</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์เล่นกับไฟ</p>	<p>-กล่าวว่า ยิ่งฟังยิ่งอ่านพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงริเริ่มขึ้นมาเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ก็ยิ่งเห็นว่า พสกนิกรผู้จงรักภักดีควรจะตอบแทนแทนพ่อของแผ่นดิน ด้วยการเดินตามรอยเท้าพ่อ และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ก่อเงื่อนไขให้เกิดความไม่สงบและแตกแยก</p> <p>-กล่าวถึง กรณีมีผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อโซเชียล และมีผู้นำไปแพร่ต่อโดยไม่ยั้งคิด ขอเรียกร้องให้ผู้รักษากฎหมายได้ทำหน้าที่ เพื่อให้สังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และขอร้องผู้ใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ ให้มีสติไตร่ตรอง คิดก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>งานวันอาหารโลก</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตพิเศษ โครงการขจัดความหิวโหยให้หมดไป ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันอาหารโลก ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ณ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กรุงเทพมหานคร</p> <p>คุณทวี คาคีเรชาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FAO และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า การรับตำแหน่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเป็นการสร้างความรับรู้ที่มากขึ้นในหมู่ผู้กำหนดนโยบายและสาธารณชน เพื่อเป็นหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนไปสู่โลกที่ปราศจากความหิวโหย ด้วยปณิธานทางการเมืองและฉันทามติ เราสามารถเป็นรุ่นที่ปราศจากความหิวโหยได้</p> <p>ด้านนายไฮเซ กราเซียโน ดา ซิลวา ผู้อำนวยการ FAO ระบุว่า ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุทิศพระองค์ในโครงการเพื่อยุติความหิวโหยจำนวนมาก และสนับสนุนการพัฒนาโภชนาการในไทย และในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงในบังกลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา ลาว และติมอร์เลสเต ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันยื่นถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย</p>
มติ ธรรม.	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนานามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ธรรม.มีมติเห็นชอบหลักการร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนานามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ตามที่สธ.เสนอ</p> <p>ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 ให้ความสำคัญกับการแก้ไขจุดอ่อนของนโยบายและยุทธศาสตร์ฉบับที่แล้ว โดยคำนึงความต่อเนื่องและประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและสร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบจัดสวัสดิการสังคม และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารสังคม</p>
มติชนออนไลน์	<p>ประโยชน์ของไข่ไก่</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.ชนิดา ปิโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และนักวิชาการจุฬาฯ แนะนำ “ไข่ไก่” เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีและเต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย</p> <p>ด้านคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) จัดทำโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ตามแผนยุทธศาสตร์ไข่ไกฉบับที่ 2 พ.ศ.2557-2561 เพื่อกระตุ้นการบริโภคและส่งเสริมการแปรรูปไข่ไก่เพิ่มขึ้นเป็น 300 ฟองต่อคนต่อปี ภายในปี 2561 โดยปี 2559 รณรงค์ภายใต้แคมเปญ “กินไข่ทุกวัน กินไข่ทุกวัย กินอะไรใส่ไข่ด้วย” ด้วยการให้ความรู้กับผู้บริโภคว่าคอเลสเตอรอลจากไข่ไก่ ไม่ใช่สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งหากคนไทยบริโภคไข่วันละ 1 ฟอง ก็จะมีบริโภคถึง 365 ฟองต่อปี ทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้ว</p>
ไทยรัฐ	<p>กินยา ใจสั้นรีบพบหมอ</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงการเผยแพร่ข้อมูลในโลกโซเชียล ระบุว่า พบคนไข้กินยาที่โอฟิลลีนแล้วมีอาการใจสั้นจำนวนมาก เกือบทั้งหมดซื้อยาจากร้านขายยาที่มีเภสัชเป็นคนจัดให้ ว่า ยาที่โอฟิลลีนเป็นยาอันตราย ต้องขายในร้านที่มีใบอนุญาตให้ขายยาถูกกฎหมาย และเป็นยาที่ต้องมีเภสัชกรแนะนำการใช้ คนไข้บางรายอาจจะมีการตอบสนองตัวยามากกว่าคนอื่น ทำให้มีผลต่อการเต้นของหัวใจ ใจสั้น เป็นตะคริว ชัก คลื่นไส้ อาเจียนได้ อย่างไรก็ตาม หากรับประทานแล้วมีอาการดังกล่าว แนะนำให้หยุดยาทันที แล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ไบนานางลดภาวะอัลไซเมอร์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.อภิชาติ สุขสำราญ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง และทีมงาน ค้นพบสารออกฤทธิ์สำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่รักษาโรค โดยเฉพาะโรคของผู้สูงอายุ ทั้งโรคเมเจอร์ โรคหลอดเลือด โรคที่เกิดจากการเสื่อมของเซลล์ประสาท เช่น อัลไซเมอร์ รวมถึงยาลดการอักเสบ ซึ่งมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน ตัวอย่างผลงานวิจัยสำคัญในขณะนี้คือ การค้นพบสารออกฤทธิ์จากไบนานาง ที่ช่วยลดภาวะอัลไซเมอร์ของผู้สูงอายุ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>พังงาเปิดศูนย์ฉุกเฉินด้านการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายสามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.พังงา เปิดเผยว่า ตั้งแต่เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.พังงา ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการในจุดที่ประชาชนทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 8 หน่วย มีผู้รับบริการจำนวน 252 ราย ส่วนใหญ่เป็นการปฐมพยาบาล ขอรับยาตาม แอมโมเนีย โดยมีผู้ต้องการให้การดูแลรักษาทางด้านจิตใจ 3 คน เบื้องต้นเข้าพักรักษาตัวที่รพ. อาการดีขึ้นสามารถกลับบ้านได้จำนวน 2 คน ส่วนอีกคน แพทย์และพยาบาลได้ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด</p>
แนวหน้า เดลินิวส์	<p>รณรงค์เลิกเหล้าต่อเนื่องครบพรรษา</p> <p>-เสนอบทความ สสส. ร่วมกับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ มูลนิธิเมาไม่ขับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ “ร้อยดวงใจ สู่คนหัวใจหิน” ให้คนที่อยู่ในระหว่างการเลิกเหล้าเข้าพรรษา พบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ โดย นายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และขอให้เลิกเหล้าตั้งแต่วันนี้ เพื่อครอบครัวและคนที่คุณรัก</p>
มติชน	<p>โครงการบ้านอ้อมใจ</p> <p>-เสนอข่าว นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวว่า ได้เปิดให้บริการโครงการบ้านอ้อมใจ โดยใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไร้บ้าน ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง รวมทั้งครอบครัวที่เดือดร้อนหรือมีรายได้น้อย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกทม.และต่างจังหวัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีการฝึกอบรมเสริมให้ รวมถึงจัดบริการด้านสุขภาพและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพผู้เข้าพัก ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และยาเสพติด จากการเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 55 มีผู้เข้าใช้บริการ 1,475 ราย</p>

